



ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
เรื่อง เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้าง
ความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นภารกิจเชิงบูรณาการ
และปฏิบัติการ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์
โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการ
ด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม

ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงาน ป.ย.ป. จึงขอประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามแนวทางคุณธรรมและจริยธรรม
อย่างเต็มกำลังความสามารถ จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และสำนักงาน ป.ย.ป. ขอประกาศ
เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน ป.ย.ป. ว่า "สำนักงาน ป.ย.ป.
เป็นหน่วยงานที่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักงาน ป.ย.ป. ไม่รับของขวัญ และ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)"

ทั้งนี้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมให้เจตนารมณ์
นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน ป.ย.ป. บรรลุวัตถุประสงค์ดำเนินการ
ดังนี้

๑. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักงาน ป.ย.ป. ไม่รับของขวัญและ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากผู้มาติดต่อ หน่วยงานผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สำนักงาน ป.ย.ป.

๒. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักงาน ป.ย.ป. ไม่ให้ของขวัญและ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้มาติดต่อ หน่วยงานผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สำนักงาน ป.ย.ป.

๓. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักงาน ป.ย.ป. ต้องไม่แสวงหา
เพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย

๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดง
ความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร
สมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้ของขวัญหรือของกำนัล

๕. ปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างจิตสำนึก ทศนคติ และค่านิยมที่ดี ในการ ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักงาน ป.ย.ป. มีจิตสำนึกในการปฏิเสธ การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕